
 
Fundargerð skó lara ðs Hraunvallaskó la  

Dags: 05.02. 2016. Fundur haldinn í fundarherbergi skólans frá kl.  16.00-17.00 

Mættir: Lars Jóhann Imsland, Guðrún Sturlaugsdóttir (fjarverandi), Guðbjörg Inga 

Guðmundsdóttir, Kristjana Árnadóttir,  Reynir Þór Magnússon, Jóhanna Inga Hjartardóttir, 

Valgerður Ósk Almarsdóttir (fjarverandi), Harpa Magnúsdóttir, Viktor Breki (fjarverandi) og 

Tinna (fjarverandi).  

Dagskrá: 

1. Opinn fundur um skólamál á Völlunum (sem haldinn var í Hraunvallaskóla 4. 

febrúar sl.).  

Rætt var um fundinn og grein sem birtist í mbl.is um skólamál á Völlunum (sjá hér 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/02/05/fundudu_vegna_sprungins_skola/ 

Almennt var upplifum fólks jákvæð hvað varðar fundinn sjálfan sem var málefnalegur 

og jákvæður.  

Á fundinum voru tvö erindi en skólastjóri Hraunvallaskóla kynnti lausn á 

húsnæðismálum Hraunvallaskóla fyrir skólaárið 2016-17,  út frá samþykkt starfshóps 

um skólaskipan á Völlunum, og Rósa Guðbjartsdóttir, formaður fræðsluráðs, kynnti 

niðurstöður vinnu starfshóps um skólamál á Völlunum hvað varðar nýjan skóla í 

Skarðshlíð. Fram kom að nýr starfshópur hefur verið stofnaður um Skarðshlíðarskóla 

en starfshópurinn hefur einungis fundað einu sinni og því margt óljóst um hvernig sá 

skóli eigi að fara af stað.  

Skólaráði finnst mikilvægt að fá aftur fund í vor með fræðsluyfirvöldum og 

starfshópi og fá skýr svör um hvernig nýr skóli í Skarðshlíð fari af stað. 

 

2. Fréttir af mataráskriftar málum.  

Skólastjóri er búinn að hitta innkaupastjóra Hafnarfjarðar sem leiðir verkefnið fyrir 

hönd Hafnarfjarðarbæjar. Málið er því komið í vinnslu hjá bænum.  

 

3. Samræmd próf 

Farið yfir niðurstöður samræmda prófa í 4., 7. og 10. bekk fyrir skólaárið 2015-16 og 

Hraunvallaskóli borinn saman við aðra skóla í Hafnarfirði.  

 

 

  

Fundargerð ritaði Lars Jóhann Imsland 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/02/05/fundudu_vegna_sprungins_skola/

